



ประกาศศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  
เรื่อง เจตนารมณ์การเป็นองค์กรคุณธรรม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ให้เป็นแผนงานระดับชาติ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมปลูกฝังคุณธรรม สร้างค่านิยมและจิตสำนึกที่ดีให้กับทุกภาคส่วน โดยเน้นความเข้มแข็งจากภายในและใช้คุณธรรมนำการพัฒนา สร้างสังคมคุณธรรมที่เกื้อกูลและแบ่งปัน มุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ตลอดจนเร่งขยายเครือข่าย ชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และหน่วยงานคุณธรรมในทุกพื้นที่ซึ่งในส่วนของ กระทรวงพาณิชย์ได้ถ่ายทอดแผนแม่บทดังกล่าวสู่แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงพาณิชย์ โดยส่งเสริมให้ ข้าราชการ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ตามคุณธรรม ๔ ประการ ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และ ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดเป็นองค์กรคุณธรรม เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมอย่างแท้จริง และยั่งยืน

ผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน โดยจะปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม ธรรมภิบาล และ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จะร่วมกันค้นหาปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ เพื่อปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมภายในหน่วยงาน ให้ความร่วมมือและบูรณาการในการขับเคลื่อนคุณธรรมกับทุกภาคส่วน รวมถึงการยึดมั่นคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตตามแนวทาง “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” โดยจะ ประพฤติตนตามแนวทาง ดังนี้

๑. พอเพียง : บุคลากรทุกคนจะมีความพอเพียงในการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง มีเหตุผล ใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความประมาท พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๒. วินัย : บุคลากรทุกคนจะยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน มีวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กร สังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

๓. สุจริต : บุคลากรทุกคนจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในความซื่อตรง ยืนหยัดในการทำ สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม กล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ซื่อตรง

๔. จิตอาสา : บุคลากรทุกคนจะใส่ใจต่อสังคมสาธารณะ อาสาลงมือทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตน ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี จะทำความดีเพื่อความดี โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อประโยชน์ของสังคม และประเทศชาติสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นางอัมพวัน พิชาลัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ